

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ CHƯ Ắ**

Số: /BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Chư Ấ, ngày tháng năm 2021*

## **BÁO CÁO**

**Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021 (từ ngày 23/12/2020 đến ngày 20/9/2021)**

Thực hiện Công văn số 1791/UBND-TTr ngày 12 tháng 8 năm 2019 của UBND thành phố Pleiku về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN;

Ủy ban nhân dân xã Chư Ấ báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021 như sau:

### **I. TÌNH HÌNH AN NINH QUỐC GIA, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI, THAM NHŨNG.**

#### **1. Tình hình an ninh quốc gia.**

Trong 9 tháng đầu năm 2021 tình hình an ninh chính trị, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, an ninh mạng, an ninh phi truyền thông cơ bản được giữ vững, ổn định, không có vấn đề gì nổi lên. Nhân dân trên địa bàn yên tâm lao động sản xuất, tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, mọi hoạt động tôn giáo tín ngưỡng theo đúng quy định của pháp luật. Trong lĩnh vực văn hóa – tư tưởng chưa phát hiện hoạt động tuyên truyền, phát tán tài liệu của các thế lực thù địch với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước.

Hiện nay trên địa bàn xã có 04 tôn giáo, trong đó có đạo Tin lành Việt Nam (Miền nam) có 03 chi hội, 5218 tín đồ; Đạo Công giáo có 1515 tín đồ (có 01 cộng đoàn Thiên Ân tại làng Chuet Ngol có 10 nữ tu); Đạo Cao đài có 26 tín đồ; Đạo Phật giáo có 676 tín đồ. Cơ bản đội ngũ ban chấp sự, chức sắc tôn giáo, tín đồ tôn giáo chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chưa phát hiện vấn đề gì đáng chú ý.

Trong năm không có trường hợp người dân tộc thiểu số vượt biên sang Campuchia, Thái Lan. Hiện trên địa bàn xã còn 03 đối tượng Fulro, 05 đối tượng tin lành Đêga trong diện quản lý, giáo dục theo Kế hoạch 29/KH-UBND ngày 23/12/2016 của UBND thành phố Pleiku. Tình hình ANCT cơ bản ổn định chưa phát hiện tình hình vụ việc gì xảy ra. Nhân dân trên địa bàn yên tâm lao động sản xuất, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong 9 tháng đầu năm 2021 không có Việt Kiều là người đồng bào dân tộc thiểu số về thăm thân tại địa phương, chưa phát hiện vấn đề gì đáng chú ý.

## **2. Tình hình trật tự an toàn xã hội.**

Trong 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông làm chết 02 người bị thương 05 người; 01 vụ cố ý gây thương tích; Công an xã phối hợp với Công an thành phố phát hiện 02 trường hợp tàng trữ trái phép chất ma túy, 05 vụ sử dụng trái phép chất ma túy (23 đối tượng), xảy ra 04 vụ trộm cắp tài sản với số tiền 67.100.000 đồng, Công an xã phát hiện 01 vụ đánh bạc trái phép bắt giữ được 01 đối tượng. Công an phối hợp với BCH quân sự xã tuần tra, kiểm soát địa bàn, qua 117 đêm tuần tra phát hiện và nhắc nhở 85 trường hợp vi phạm luật giao thông. Báo gọi răn đe 04 đối tượng hình sự, 04 đối tượng ma túy, 02 đối tượng sử dụng xe độ chế. Xử phạt vi phạm hành chính 11 trường hợp về nhập khai sinh trễ hạn với số tiền là 2.200.000 đồng. Xử phạt vi phạm hành chính 07 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ với số tiền 2.000.000 đồng, 01 vụ đánh bạc trái phép với số tiền 1.500.000 đồng, 01 trường hợp bạo lực gia đình với số tiền 1.250.000 đồng, 11 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền 8.250.000 đồng.

## **II. SỰ LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NỘI CHÍNH VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG.**

Trên cơ sở kế hoạch của UBND thành phố Pleiku, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND xã Chư Á về việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2021. Đảng ủy, UBND đã chỉ đạo công an xã phối hợp với BCH quân sự xã kịp thời theo dõi, phát hiện và giải quyết các điểm nóng nếu có. Nắm tình hình, kịp thời vô hiệu hóa các hoạt động của các đối tượng Ful rô, tin lành Đêga. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và hoạt động tuyên truyền đạo trái phép vào địa bàn. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc tình hình an ninh chính trị.

Trên địa bàn xã trong năm không có gì nổi cộm xảy ra gây nên bức xúc về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo công chức chuyên môn duy trì nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ 5 hàng tuần. Kịp thời tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng khiếu nại đông người, vượt cấp. Chỉ đạo công an xã triêm khai biện pháp trấn áp tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt vào các dịp lễ, tết Nguyên Đán. Chỉ đạo ban chỉ huy Quân sự xã tổ chức tuyển quân và giao quân theo đúng chỉ tiêu trên giao.

## **III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG.**

### **1. Kết quả công tác nội chính.**

#### **1.1 Kết quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương.**

UBND xã đã chỉ đạo BCH quân sự phối hợp với công an tuần tra kiểm soát địa bàn, xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu và trực bảo vệ tết nguyên đán, Lễ 30/4 – 01/5, bảo vệ Công tác chuẩn bị, bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công an xã phối hợp với BCH quân sự tổ chức tốt công tác kiểm soát dịch bệnh Covid – 19 tại 4 chốt trên địa bàn xã, phát hiện và đề nghị UBND thành phố xử phạt 01 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế với số tiền 7.500.000 đồng.

Triển khai cho các thôn làng củng cố lực lượng dân quân đảm bảo chỉ tiêu trên giao tổng quân số 84/84 đ/c (trong đó Ban chỉ huy 04 đ/c; Dân quân cơ động 28 đ/c; Dân quân Tại chỗ 30 đ/c; dân quân bình chủng 25 đ/c). Làm tốt công tác huấn luyện năm 2021 quân số tham gia 44/44. Đăng ký độ tuổi 17 năm 2021: 103/103 thanh niên. Kết nạp mới 15 dân quân, lập kế hoạch rà soát thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Rà soát quân nhân dự bị hạng 1 là 152 người, sĩ quan dự bị là 12 người. Tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã cho 117 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

## **1.2. Công tác đảm bảo an ninh quốc gia.**

Đảng ủy, UBND thường xuyên chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự xã kịp thời theo dõi, nắm bắt tình hình và giải quyết các điểm nóng. Nắm tình hình, vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và hoạt động truyền đạo trái phép vào địa bàn; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc tình hình An ninh chính trị. Trong năm tình hình an ninh chính trị cơ bản giữ vững, ổn định, đã chỉ đạo lực lượng Công an và các ban ngành, đoàn thể tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, phòng chống trộm trên địa bàn.... Tăng cường công tác nắm đối tượng, tổ chức tiếp xúc gặp gỡ chức sắc tôn giáo và người có uy tín để nắm tình hình; củng cố hệ thống chính trị, xây dựng cơ sở nòng cốt ở các làng, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến mọi người dân, nhất là chính sách về tôn giáo, về dân tộc để nhân dân hiểu và thực hiện theo đúng quy định. Thực hiện tốt Kế hoạch 29/KH-UBND ngày 23/12/2016 của UBND thành phố Pleiku về công tác quản lý, giáo dục đối tượng Funrô, Tin lành Đêga tại cộng đồng trong tình hình hiện nay.

## **1.3. Công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội.**

Trong 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông làm chết 02 người bị thương 05 người; 01 vụ cố ý gây thương tích; Công an xã phối hợp với Công an thành phố phát hiện 02 trường hợp tàng trữ trái phép chất ma túy, 05 vụ sử dụng trái phép chất ma túy (23 đối tượng), xảy ra 04 vụ trộm cắp tài sản với số tiền 67.100.000 đồng, Công an xã phát hiện 01 vụ đánh bạc trái phép bắt giữ được 01 đối

tượng. Công an phối hợp với BCH quân sự xã tuần tra, kiểm soát địa bàn, qua 117 đêm tuần tra phát hiện và nhắc nhở 85 trường hợp vi phạm luật giao thông. Báo gọi răn đe 04 đối tượng hình sự, 04 đối tượng ma túy, 02 đối tượng sử dụng xe độ chế.

Đảng ủy chỉ đạo UBND thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; duy trì việc trực tiếp công dân tại trụ sở theo kế hoạch đầu năm 2021. UBND xã phân công cán bộ tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Trong 9 tháng đầu năm 2021 không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào. Tiếp nhận 06 đơn kiến nghị giải quyết tranh chấp đất đai, đã giải quyết 05 đơn (02 không thành, 01 thành), 02 đơn hiện đang xác minh và giải quyết.

Việc thực hiện Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Đảng ủy đã thực hiện việc tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy theo quy định vào ngày thứ 5 của tuần thứ hai và tuần thứ 4 trong tháng, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những phản ánh kiến nghị của người dân. Trong năm 2021 đảng ủy, HĐND, UBND xã lên kế hoạch tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về quyền của trẻ em, chăm sóc bảo vệ trẻ em.

## **2. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng.**

### **2.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng.**

Công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng được UBND xã lồng ghép trong các buổi họp UBND, họp thôn làng và trên hệ thống truyền thanh của xã, cụ thể tuyên truyền: Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham, nhũng đến năm 2020, kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của UBND thành phố Pleiku và xã Chư Á.

Hàng năm, UBND xã đều xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và triển khai quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN); loại bỏ các điều kiện, cơ hội phát sinh tham nhũng để từng bước đẩy lùi và ngăn chặn tham nhũng góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố lòng tin trong nhân dân; xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính.

### **2.2. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.**

**2.2.1. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan:**

Duy trì họp giao ban hàng tháng với các thôn làng, cán bộ, công chức để trao đổi công việc của tháng qua, kịp thời chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công việc của tuần tiếp theo và nhắc nhở CB, CC thường xuyên nhận thức sâu sắc về công tác PCTN và

áp dụng nhiều biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn, không để tình trạng tham nhũng có cơ hội xảy ra trong CB, CC.

Công khai hóa việc thu, chi, quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan hàng tháng, hàng quý tại cuộc họp giao ban; công tác tổ chức cán bộ, đề bạt, nâng lương, quy hoạch, đào tạo được thực hiện công khai, dân chủ để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động.

### **2.2.2. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn:**

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, góp phần chống tham nhũng, chống lãng phí, từng CBCCC ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, từ đó nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng những hành động cụ thể như: tắt cầu dao điện trước khi ra về, tắt quạt, điện sau khi họp xong, nâng cao ý thức bảo quản tốt tài sản chung của cơ quan,...

### **2.2.3. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị:**

UBND xã đã xây dựng và ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức xã Chư Ơ quán triệt đến từng đồng chí CB,CC trong cơ quan. Cơ bản, thời gian qua CB,CC xã đã chấp hành tốt quy tắc ứng xử, lễ phép, tận tụy phục vụ nhân dân và giữ mối liên hệ tốt trong đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan.

### **2.2.4. Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.**

Trong 9 tháng đầu năm không có ai trong diện phải chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn.

### **2.2.5. Việc thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt.**

UBND xã đã ban hành Kế hoạch về công tác cải cách hành chính năm 2021, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa”; tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương và ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức. Thực hiện đúng quy định về quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt trong cơ quan, đơn vị.

### **2.2.6. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập:**

Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; UBND xã đã triển khai đến cán bộ lãnh đạo, công chức thuộc diện kê khai tài sản lần đầu trong năm 2021 và nộp về UBND thành phố đảm bảo đúng quy định.

### **2.3. Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng.**

Thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, chỉ đạo ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo đúng quy định tại điều 70 của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018.

### **2.4. Trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên trong phòng, chống tham nhũng.**

Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân, thành viên của mình tham gia phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý tham nhũng; giám sát và phản biện xã hội việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

### **2.5. Kết quả thực hiện về việc thực hiện chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 238-KH/TU ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.**

Về việc thực hiện chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 238-KH/TU ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đảng ủy chỉ đạo công an xã đặt 25 bảng thông báo số điện thoại của công an tại 14 địa điểm tại 10 thôn, làng và 11 doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn để nhân dân thông báo, tố giác tội phạm; chỉ đạo công an xã làm tốt công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

### **2.6. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng.**

Trong 9 tháng đầu năm 2021 không phát hiện tham nhũng, không phát hiện tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

## **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG.**

### **1. Đánh giá khái quát những ưu điểm của công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.**

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã tình hình an ninh quốc gia – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, ổn định. Việc nắm tình hình, giải quyết các điểm mâu thuẫn khiếu kiện phức tạp về an ninh trật tự, truy bắt, khám phá và xử lý các đối tượng, ổ nhóm tội phạm hình sự được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Tại nạn giao thông nghiêm trọng không xảy ra; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được xây dựng và củng cố; thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Công tác tiếp dân được duy trì thường xuyên; công tác tiếp nhận và

xử lý đơn thư được thực hiện theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng khiếu nại đông người, vượt cấp. Công tác phòng chống tham nhũng được thực hiện tốt, trong năm chưa phát hiện vụ việc tham nhũng xảy ra trên địa bàn.

## **2. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân.**

Với địa bàn hơn 70% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều nên một bộ phận nhỏ người dân trên địa bàn còn mất cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Một bộ phận người dân còn có tâm lý lo sợ, liên lụy, né tránh, không mạnh dạn đấu tranh tố giác tội phạm; một bộ phận người dân còn lơ là mất cảnh giác với tài sản của mình tạo cơ sở điều kiện cơ hội cho tội phạm hoạt động.

## **IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI.**

UBND xã tiếp tục chỉ đạo bộ phận chuyên môn làm tốt công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng đến với cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn, không để tồn đọng đơn gây bức xúc cho nhân dân, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người phức tạp.

Chỉ đạo Công an xã phối hợp với BCH quân sự xã duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo an toàn địa phương, đơn vị; tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kế hoạch giải quyết tệ nạn ma túy; tập trung đấu tranh, kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc xảy ra liên quan đến an ninh quốc gia; huy động các ngành, đoàn thể tham gia giải quyết những vấn đề nổi cộm về ANCT ở cơ sở; phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, phát triển tà đạo trái phép; quản lý, giáo dục các đối tượng Ful rô, tin lành Đêga trên địa bàn.

## **V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT. không.**

Trên đây là báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021 của UBND xã Chư Á./.

### **Nơi nhận:**

- Thanh tra TP Pleiku;
- Đảng ủy, HĐND xã;
- Lưu VP-UBND.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Võ Đình Ánh**

**THỐNG KÊ SỐ LIỆU CHỦ YẾU QUÝ II NĂM 2021 VỀ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH  
VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG**

*(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 20/09/2021 của UBND xã Chư Á, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai)*

<b>TT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>ĐƠN VỊ TÍNH</b>	<b>KẾT QUẢ</b>
<b>A</b>	<b>CÔNG TÁC NỘI CHÍNH</b>		
<b>I</b>	<b>Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nội chính</b>		
1	Số văn bản của Đảng, Nhà nước về nội chính được quán triệt, triển khai	Văn bản	02
2	Số văn bản ban hành đề lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính	Văn bản	01
3	Số cuộc giám sát, kiểm tra, đôn đốc về công tác nội chính	Cuộc	0
4	Số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đã được chỉ đạo xử lý	Vụ	0
<b>II</b>	<b>Công tác bảo đảm an ninh quốc gia</b>		
5	Số vụ việc/người xâm phạm an ninh quốc gia bị phát hiện	Vụ/người	0/0
6	Số vụ án/bị can xâm phạm an ninh quốc gia đã khởi tố, điều tra	Vụ/bị can	0/0
7	Số vụ án/bị can về an ninh quốc gia đã truy tố	Vụ/bị can	0/0
8	Số vụ án/bị can về an ninh quốc gia đã xét xử	Vụ/bị cáo	0/0
9	Số vụ/người xâm phạm an ninh quốc gia xử lý bằng hình thức khác	Vụ/người	0/0
<b>III</b>	<b>Công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội</b>		
10	Số vụ việc/người vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính	Vụ/người	31/31
11	Số vụ án/bị can đã khởi tố hình sự	Vụ/bị can	0/0
12	Số vụ án/bị can đã truy tố	Vụ/bị can	0/0
13	Số vụ án/bị can đã xét xử	Vụ/bị cáo	0/0
14	Số cuộc thanh tra đã triển khai	Cuộc	0
15	Số cuộc thanh tra đã kết thúc	Cuộc	0
16	Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo đã thụ lý	Đơn	0
	Trong đó: số vụ việc khiếu kiện đông người đã thụ lý	Vụ	0
17	Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo đã giải quyết	Đơn	0
	Trong đó: số vụ khiếu kiện đông người đã được giải quyết	Vụ	0
<b>B</b>	<b>CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG</b>		



<b>I</b>	<b>Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác PCTN</b>		
18	Số văn bản của Đảng, Nhà nước về PCTN được quán triệt, triển khai	Văn bản	01
19	Số văn bản ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN	Văn bản	01
20	Số cuộc giám sát, kiểm tra, đôn đốc về công tác PCTN	Cuộc	0
21	Số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được chỉ đạo xử lý	Vụ	0
<b>II</b>	<b>Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN</b>		
22	Số lớp/lượt người được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN	Lớp/người	01/120
23	Số tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN được ban hành	Tài liệu	0
<b>III</b>	<b>Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng</b>		
24	Số cuộc kiểm tra/số cơ quan, đơn vị được kiểm tra về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động	Cuộc/đơn vị	0/0
25	Số đơn vị phát hiện có vi phạm về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động	Đơn vị	0
26	Số người đã được chuyển đổi vị trí công tác/số người phải chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật	Người	0/2
27	Số người đã kê khai/số người phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật	Người	12/12
28	Số bản kê khai tài sản, thu nhập đã được công khai	Bản	12
29	Số người được xác minh tài sản, thu nhập	Người	0
30	Số người bị kết luận kê khai tài sản, thu nhập không trung thực	Người	0
31	Số người bị xử lý do vi phạm quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập	Người	0
32	Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được ban hành mới	Văn bản	0
33	Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được sửa đổi, bổ sung	Văn bản	0
34	Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được bãi bỏ	Văn bản	0
35	Số cuộc kiểm tra/số đơn vị được kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về định mức, tiêu chuẩn, chế độ	Cuộc/đơn vị	0/0
36	Số đơn vị vi phạm quy định pháp luật về định mức, tiêu chuẩn, chế độ	Đơn vị	0
37	Số cuộc kiểm tra/số đơn vị được kiểm tra về việc thực hiện quy tắc ứng xử	Cuộc/đơn vị	0/0
38	Số người bị phạm quy tắc ứng xử	Người	0
39	Số đơn vị vi phạm quy định về tặng quà và nhận quà tặng	Đơn vị	0
40	Số người vi phạm quy định về tặng quà và nhận quà tặng	Người	0

41	Số người bị đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao do có xung đột lợi ích	Người	0
42	Số người bị chuyển sang vị trí công tác do có xung đột lợi ích trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao	Người	0
43	Số người đứng đầu bị xử lý hình sự do để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách	Người	0
44	Số người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách	Người	0
<b>IV</b>	<b>Phát hiện, xử lý tham nhũng</b>		
45	Số vụ việc/người tham nhũng bị phát hiện qua tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị	Vụ/người	0/0
46	Số vụ việc/người tham nhũng bị phát hiện qua tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị chuyển cơ quan điều tra để xử lý	Vụ/người	0/0
47	Số vụ việc/người tham nhũng bị phát hiện qua kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng	Vụ/người	0/0
48	Số vụ việc/người tham nhũng bị phát hiện qua kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng chuyển cơ quan điều tra để xử lý	Vụ/người	0/0
49	Số vụ việc/người tham nhũng bị phát hiện qua công tác thanh tra	Vụ/người	0/0
50	Số vụ việc/người tham nhũng bị phát hiện qua công tác thanh tra chuyển cơ quan điều tra để xử lý	Vụ/người	0/0
51	Số vụ việc/người tham nhũng bị phát hiện qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo	Vụ/người	0/0
52	Số vụ việc/người tham nhũng bị phát hiện qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chuyển cơ quan điều tra để xử lý	Vụ/người	0/0
53	Số vụ việc/người tham nhũng bị xử lý hành chính	Vụ/người	0/0
54	Số vụ/bị can đã khởi tố về các tội danh tham nhũng	Vụ/bị can	0/0
55	Số vụ/bị can đã truy tố về các tội danh tham nhũng	Vụ/bị can	0/0
56	Số vụ/bị can đã xét xử về các tội danh tham nhũng	Vụ/bị cáo	0/0
57	Tài sản bị thiệt hại do hành vi tham nhũng	Triệu đồng	0
58	Tài sản bị tham nhũng được thu hồi	Triệu đồng	0
59	Số người tố cáo tham nhũng được khen thưởng	Người	0